

Hiến Chương về Vấn Đề Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Để đáp ứng với Hiến Chương về Vấn Đề Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Tổng Giáo Phận New Orleans tiếp tục duy trì Đường Giây Nóng (Hot Line) cho tất cả những ai đã bị tổn thương hoặc bị lạm dụng tính dục gây ra bởi những nhân viên làm việc cho Giáo Hội.

Đây là số Đường Dây Nóng (Hot Line Number): (504) 522-5019.

Để quyết tâm nâng đỡ và phụ giúp việc chữa lành, chúng tôi kêu mời và khuyến khích các nạn nhân đã bị tổn thương hoặc bị lạm dụng tính dục gây ra mới đây hoặc xưa kia do hàng giáo sỹ, tu sỹ, hoặc nhân viên của Giáo Phận, là hãy gọi cho chúng tôi qua đường giây nóng. Đường giây nóng mở suốt 24 giờ mỗi ngày, và vấn đề gọi tới sẽ được đón nhận và bảo mật do một nhân viên chuyên nghiệp về tâm bệnh lý. Ngoài ra, mọi người đều có thể gọi thẳng cho chúng tôi trong giờ làm việc hàng ngày:

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN: (504) 861-6235.

**HỨA SẼ BẢO VỆ
QUYẾT TÂM CHẠY CHỮA**

Nếu bạn là người bị lạm dụng tính dục hay là nạn nhân gây ra bởi một Giáo Sĩ Công Giáo...

Thì xin bạn hãy tin rằng sự hy vọng, sự giúp đỡ và việc chạy chữa vẫn còn dành cho bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn hãy đứng lên nói ra sự thật.

Xin gọi ĐƯỜNG GIẤY NÓNG (504) 522-5019 hay (504) 792-2873

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH PHỤ GIÚP CÁC NẠN NHÂN

Tiếp theo cuộc họp của các Đức Giám Mục ở Dallas năm 2002, Đường Giây Nóng về lạm dụng tính dục đã được Tổng Giáo Phận mở ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2002 để đón nhận tất cả những điện thoại gọi tố giác về việc bị lạm dụng tính dục gây ra do các linh mục hoặc phó tế. Nữ Tu Camelita Centanni, MSC, là một trong vài người đứng ra tình nguyện tiếp nhận những điện thoại này.

Khi Văn Phòng Điều Hành Phụ Giúp Các Nạn Nhân được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 2002 thì Nữ Tu Camelita Centanni, một nữ tu của Dòng Marianite of Holy Cross, và một tâm lý gia phòng chuẩn mạch đã được Tổng Giáo Phận thuê trao cho trách vụ này.

Việc đầu tiên Nữ Tu đã làm là gọi điện cho tất cả những người đã gọi tới qua đường giây nóng, để cảm ơn họ vì đã can đảm lên tiếng, và nhân danh Giáo Hội xin lỗi họ về những thương đau bất cứ cách nào mà họ đã phải trải qua. Cùng với các cuộc nói chuyện, những người gọi đến đều được mời đến văn phòng để tường thuật lại câu chuyện của họ. Tiếp theo đó là một cuộc điều tra cận kề, và Nhân Viên Điều Hành Phụ Giúp Các Nạn Nhân theo dõi sát với người gọi để bảo đảm sự nâng đỡ và bảo mật của vấn đề. Rồi hỏi những người đã tố cáo về việc lạm dụng tính dục xem họ đã tường trình vấn đề với nhân viên cảnh sát chưa, hoặc họ có yêu cầu Tổng Giáo Phận tường trình cho họ không. Nhiều người trong họ chỉ muốn Tổng Giáo Phận có người đại diện nghe họ tường trình câu chuyện của họ thôi. Trong diễn tiến như thế, mỗi cá nhân đều được Tổng Giáo Phận cung cấp và trả tiền cho những cuộc gặp cố vấn. Còn có một số người thì yêu cầu có những cuộc gặp gỡ về linh hướng, và Tổng Giáo Phận cũng chịu mọi phí tổn.

Thỉnh thoảng lại có thêm người gọi đến. Có khi có những người gọi nhưng vấn đề không liên quan gì về lạm dụng tính dục do các giáo sỹ. Dù sao, tất cả đều được trả lời với một tâm tình cảm thông, và luôn luôn cố gắng hướng dẫn họ đến những văn phòng thích hợp cho vấn đề của họ. Những cuộc gọi đi vẫn tiếp diễn cho những người muốn được tiếp xúc thêm. Có những người chỉ cảm ơn người nhận điện thoại và khước từ việc tiếp tục tiếp xúc và nói rằng nếu cần họ có thể tự mình liên lạc được với Nhân Viên Điều Hành Phụ Giúp Các Nạn Nhân. Quyết định này được thực hiện một cách chuyên nghiệp về tâm bệnh lý, như một dấu chỉ là những người này đã sẵn sàng (chủ động) tiến tới.

Khi một người đòi hỏi có những cuộc gặp gỡ cố vấn, họ sẽ được cho tên ba vị bác sỹ tâm lý để chọn. Bác sỹ tâm lý sẵn sàng hoạt động với Tổng Giáo Phận và với nạn nhân tố cáo về lạm dụng tính dục do các giáo sỹ. Mỗi người sẽ tự mình gọi hẹn với bác sỹ tâm lý nào mình muốn. Để cho mỗi cá nhân tự mình gọi liên lạc là dành cho họ quyền quyết định đường lối riêng của mình.

Mỗi người tố cáo đều được có cơ hội gặp Đức Tổng Giám Mục. Những cuộc gặp gỡ này cũng như một phương diện chữa lành, và có những trường hợp, đây là khởi đầu của việc chữa lành. Trong những năm 2002-2009, Đức Tổng Giám Mục Alfred Hughes đã đích thân gặp gỡ tất cả các nạn nhân tố cáo muốn được gặp ngài. Những buổi gặp gỡ này thường rất cảm động.

Có những người gọi tới tỏ ra không muốn liên quan gì với Giáo Hội; một số người khác muốn trở lại với Giáo Hội nhưng lại gặp khó khăn vì đã mất niềm tin tưởng vào Giáo Hội. Họ muốn tìm cách tìm lại mối tương quan với Thiên Chúa, mong rằng vẫn êm đẹp như xưa. Ngay cả đối với những người không muốn có tương quan gì với Giáo Hội đi nữa thì họ vẫn muốn cảm thấy được êm đẹp với Chúa. Đây cũng là một phần trong tiến trình chữa lành.

Vị Điều Hành Phụ Giúp Các Nạn Nhân căn bản nhất là đã cung cấp cho các nạn nhân/tồn tại một diễn đàn để tường thuật câu chuyện đời mình khi biết rằng có những người đang lắng nghe họ nói, và sẽ có những cuộc nói chuyện kế tiếp. Đôi khi người ta gọi tới để thử xem mình sẽ được tiếp đón thế nào. Điều này giúp họ gia tăng mức độ tin tưởng cho các cuộc đối thoại kế tiếp với Vị Điều Hành Phụ Giúp Các Nạn Nhân. Nhiều người nhìn địa vị của vị này như là một cái neo, để bám chặt vào Giáo Hội là nơi có sẵn sự trợ giúp và chữa lành.